

# แนวโน้มเศรษฐกิจไทย



■ ดร.ศุภฉพงษ์ อินทิมาล : บลจ.กรุงศรี จำกัด

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา ทาง “ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)” ได้เปิดเผย “รายงานนโยบายการเงิน” ฉบับล่าสุด ซึ่งมีการประเมินภาวะเศรษฐกิจในปีนี้และปีหน้า โดย ธปท. ยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 1.5 แต่ปรับลดคาดการณ์สำหรับปีหน้าลงจากคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 5.5 เป็นคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.8 เนื่องจากธปท. คาดว่าการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อปีหน้า

โดยธปท.คาดว่า “การส่งออกสินค้า” ปีนี้จะทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และจะขยายตัวเพียงร้อยละ 4.0 ในปีหน้า ในส่วนของ “การใช้จ่ายภาครัฐ” และ “การบริโภคภาคเอกชน” ธปท. ระบุว่าปรับตัวดีขึ้นหลังเหตุการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชนยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าแนวโน้มปกติ เนื่องจากมีข้อจำกัดจากหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

สำหรับ “อัตราเงินเฟ้อ” ของปีนี้และปีหน้า ธปท.คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 และ 2.1 ตามลำดับ ซึ่งเป็นการปรับลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 2.6 และ 2.5

และในวันจันทร์ที่ผ่านมา (29 ก.ย.) กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า การส่งออกในเดือนส.ค. ลดลงถึงร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของยอดส่งออกทองคำ ซึ่งหากไม่รวมยอดส่งออกทองคำ การส่งออกหดตัวร้อยละ 2.9 ทั้งนี้ การส่งออกยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า เนื่องจากความต้องการใช้ฮาร์ดดีสลดลง และผู้ผลิตบางส่วนย้ายฐานการผลิตในช่วงน้ำท่วมและหลังมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ในขณะที่แนวโน้มราคาทองคำที่น่าจะปรับตัวสวนทางกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ตามแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯอาจจะส่งผลให้การส่งออกที่รวมทองคำปรับตัวลดลง (ความต้องการลงทุนในทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง สังเกตได้จากยอด



ถือครองทองคำของกองทุน SPDR ลดลงจาก 1,350.82 ตัน ณ สิ้นปี 2555 และที่ 804.22 ตัน ณ สิ้นปี 2556 สู 772.25 ตันในวันที่ 26 ก.ย. 2557 หรือลดลง 578.57 ตัน และ 31.97 ตัน ตามลำดับ)

สำหรับ “หนี้สินภาคครัวเรือน” ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภค นอกจากจะเป็นผลมาจากมาตรการลดค่านแรกและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแล้ว อีกส่วนหนึ่งยังเป็นผลมาจากผู้บริโภคส่วนหนึ่งนำเงินไปซื้อคอนโดตามแนวรถไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความสามารถในการใช้จ่ายน้อยลง

ในขณะที่ราคาที่ดินทั่วประเทศและคอนโดที่ขยับขึ้นเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก อาจส่งผลต่อความสามารถในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่รายได้มักปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นโจทย์ที่รัฐบาลและผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์จะต้องหาทางแก้ไขต่อไป

จากการที่การส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งเป็น 2 ปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีข้อจำกัดในการขยายตัว จึงจำเป็นที่รัฐบาลต้องให้การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะอันใกล้นี้ รวมถึงต้องรีบฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยเร็ว ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควร

เพราะในส่วนของ การใช้จ่ายภาครัฐมีข้อจำกัดเรื่องการต้องนำเงินบางส่วนไปชำระหนี้ที่มีอยู่ ดังนั้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจไม่แรงอย่างที่คาดก็ได้ครับ ●